

Khu Học Chánh Lodi

Những Sự Hướng Dẫn về Lên Mạng Xã Hội

Trong quá khứ, sử dụng không đúng về phương tiện truyền thông xã hội của học sinh khu học chánh Lodi (gọi tắt là Hợp Nhất Lodi” hoặc “Quận” , bao gồm những em tham gia vào thể thao và các sinh hoạt ngoại khóa khác, đã bị đuổi học, và không được tham gia vào những trải nghiệm, trò chơi, và những sinh hoạt khác. Trong một nỗ lực thúc đẩy một môi trường học tập an toàn, hợp pháp hành vi trực tuyến, chơi thể thao tốt, và để ngăn chặn cần thiết thi hành đến kỷ luật, Khu Học Chánh Lodi đưa ra những nguyên tắc sau đây là tốt nhất thực hành cho việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội cho tất cả học sinh. Vì mục đích về các nguyên tắc, phương tiện truyền thông xã hội có nghĩa là bất cứ hình thức giao tiếp điện tử thông qua đó người dùng tạo ra các cộng đồng trực tuyến để chia sẻ thông tin, ý tưởng, tin nhắn cá nhân, và nội dung khác, bao gồm, cách trình bày và không giới hạn, các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook, Instagram, và Tumblr.

Khu học chánh tôn trọng quyền sử dụng truyền thông xã hội của học sinh. Tuy nhiên, nó rất quan trọng cho tất cả học sinh hiểu được sự cần thiết để sử dụng trong việc thiết lập thích hợp ranh giới giữa hành vi trực tuyến cá nhân và cách nhìn của cộng đồng và để hiểu rằng những gì có vẻ riêng trong thế giới hình ảnh kỹ thuật mạng có thể thường trở nên công cộng, mặc dù không có kiến thức hoặc sự đồng ý. Học sinh trong khu học chánh Lodi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội được yêu cầu để nhớ rằng bất kỳ thông tin nào đăng lên mạng sẽ phản ánh toàn bộ khu học chánh Lodi.

PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT VỀ SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Những nguyên tắc này được thành lập để cung cấp một khuôn khổ an toàn và có trách nhiệm cho học sinh Lodi khi các em lên mạng sử dụng. Nguyên tắc này không được có ý định, và không nên được giải thích ra bởi bất kỳ học sinh hoặc ban điều hành, cũng như không hạn chế về tự do biểu hiện của học sinh khi lên mạng. Là học sinh của khu học chánh Lodi không, các em nên:

1. **Nên Hiểu Thiết Đặt Bảo Mật là KHÔNG THỂ TIN CẬY** . Học sinh được khuyến khích nhiều khi sử dụng cài đặt bảo mật trên các trang web phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, học sinh nên biết rằng không phải cài đặt bảo mật cao độ không là tin cậy. Mặc dù các trang web phương tiện truyền thông xã hội cung cấp cho người dùng của họ với bảo mật cập nhật cải tiến, những thay đổi xảy ra thường xuyên và có thể nhận được phức tạp. Ngay cả khi các em siêng năng giám sát những thiết đặt bảo mật của các em, nó là tốt nhất để giả định rằng bất cứ điều gì học sinh gửi có khả năng có thể được nhìn thấy bởi các trường

học của học sinh, cha mẹ của học sinh, và người lạ. Nó được khuyến khích mạnh mẽ rằng học sinh không đưa ra mật mã/password(s) của học sinh cho bất cứ ai (ngoại trừ người giám hộ hợp pháp của học sinh)

2. **Tránh Đăng Lên Thông Tin Cẩn Mật.** Phải cẩn thận khi học sinh gửi thông tin lên trên các trang web phương tiện truyền thông xã hội. Đăng thông tin như ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, thời khóa biểu học, số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng, v.v. thì **KHÔNG** nên. Một khi các thông tin được đăng lên, nó sẽ trở thành sở hữu của các trang web phương tiện truyền thông xã hội.
3. **Tránh Hồ Sơ Không Chuyên Nghiệp trong Công Chúng.** Bất kỳ thông tin nào học sinh đặt trên các trang web phương tiện truyền thông xã hội sẽ được xem là thông tin công cộng và có thể được xem bởi các thành viên trong công chúng. Phải để ý đến những gì mà học sinh đăng lên mạng. Sử dụng tiềm năng, hiện tại, và tương lai cũng như nhập học trường cao đẳng tuyển dụng có thể truy cập vào các thông tin mà các em đặt trên các trang web phương tiện truyền thông xã hội.
4. **Tránh Để vào những Sinh Hoạt Không Hợp Pháp.** Hình ảnh được đăng qua phương tiện truyền thông xã hội sẽ trở thành tài sản của các trang web phương tiện truyền thông xã hội. Học sinh có thể xóa hình ảnh khỏi hồ sơ của các em, nhưng hình ảnh vẫn còn trên máy chủ trang web phương tiện truyền thông xã hội. Internet công cụ tìm kiếm như Google hoặc Yahoo vẫn có thể tìm thấy hình ảnh đó sau khi học sinh đã xóa nó khỏi hồ sơ của các em. Ngoài ra, ngay cả khi hồ sơ của học sinh được thiết lập riêng tư, một người bạn có thể luôn luôn cộp py ra và lưu hình ảnh làm cho học sinh bị phạm lỗi đưa đến người thi hành thẩm quyền, có thể sử dụng chống lại học sinh trong tương lai. Học sinh trong khu học chánh Lodi nên tránh để những hình ảnh phạm tội hoặc miêu tả bạo lực, quấy rối tình dục; bắt nạt, phá hoại, theo dõi, vị thành niên uống rượu, sở hữu, hoặc sử dụng các chất thuốc ngăn cấm.
5. **Tránh Bắt Nạt/Mối Đe Dọa của Bạo Lực.** Trong khi học sinh khu học chánh Lodi có quyền tự do ngôn luận, quyền đó **KHÔNG** phải là không giới hạn. Bắt nạt là một vấn đề nghiêm trọng và không giới hạn để học sinh tương tác với học sinh. Đối xử xấu và lời lẽ hận thù thường gây đến trầm cảm, phân biệt đối xử, bạo lực và tự sát. Môi trường lên mạng đã thay đổi bản chất của bắt nạt, và học sinh nên cẩn thận xem xét làm thế nào về cách giao tiếp của học sinh sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Ngoài ra, tất cả học sinh nên tránh truyền thông/bài đăng tạo mối đe dọa nghiêm trọng về như thể chất hoặc cảm xúc đến người khác.
6. **Tránh Nói Dối, Gian Lận và Ăn Cắp Ý .** Một lần nữa, tất cả thông tin đã được đăng trên các trang web phương tiện truyền thông xã hội được xem là thông

tin công cộng. Nó có thể được xem bởi một người khác và được sử dụng chống lại học sinh. Điều tốt nhất để giả định rằng bất cứ điều gì học sinh đăng bài có thể được nhìn thấy bởi trường học của học sinh, cha mẹ của học sinh, và bạn bè của học sinh.

7. **Khả Năng về Kỷ Luật của những Quyền Hạn ở Trường.** Có rất nhiều thể loại hành vi trên mạng, nếu những điều này liên hệ đến sinh hoạt trường hoặc hiện diện ở trường của học sinh, và nếu những điều này vi phạm các qui tắc giáo dục và/hoặc điều lệ của khu học chánh Lodi về hạnh kiểm học sinh, thì những người có thẩm quyền của Khu Học Chánh sẽ thi hành kỷ luật. Mỗi cáo buộc về hành vi sai trái của học sinh được đánh giá dựa trên tổng số các trường hợp liên quan, bao gồm các hoạt động trên mạng.

Đây là sự mong muốn của Khu Học Chánh cho biết rằng tất cả học sinh sẽ đại diện cho các trường học có một thái độ tốt nhất, duy trì các tiêu chuẩn cao và tính cách để tiêu biểu truyền thống tự hào của các trường trong khu Học Chánh Lodi.



Sư Thừa Nhận

Tôi đã đọc về những Hướng Dẫn về Lên Mạng Truyền Thông Xã Hội của Khu Học Chánh Lodi

Học Sinh – Viết Chữ In

Ngày: _____

Học Sinh – Ký Tên

Phụ Huynh/Người Giám Hộ – Viết Chữ In

Ngày: _____

Phụ Huynh – Ký Tên

Vietnamese